



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๕๕

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น ตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจากการตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนของข้อมูลจากระบบประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักแล้ว พบว่าข้อมูลที่หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดส่งข้อมูล มีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด

เพื่อให้ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ถูกต้อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครสกลนคร แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบ และยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยให้ยืนยันและส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ภายในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือทางที่อยู่อีเมล jojo๒๕๑๘@hotmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางรัชดาภรณ์ ไชยเสน โทร.๐๘๑-๒๖๑๗๐๔๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

งานบริหาร กลุ่มงานกฎหมาย
 กลุ่มงานฯ. ครุฑฐานา กลุ่มงานการเงินฯ
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
เลขที่รับ ๗๑๙๖
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา

ที่ ศธ ๐๒๑๑๑/๑๙๖๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒, ๓, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร, ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร, ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร, ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. วิธีการและแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรอื่น ตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจากการตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนของข้อมูลจากรหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้ว พบว่าข้อมูลที่หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดส่งข้อมูลมีรายชื่อของนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด

ในการนี้ เพื่อให้ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ถูกต้อง จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบ และยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน ในสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ปรากฏที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ยืนยันและส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ภายในวันจันทร์ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือทางที่อยู่อีเมล jojo2518@hotmail.com เพื่อสรุปผลและรายงานข้อมูลส่งสำนักงบประมาณ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเศษฐ์ พรหมเมือง)

กลุ่มนโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

โทร ๐๔๒-๗๑๑๘๒๒๑

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เจ้าของเรื่อง : นายสายันต์ เมืองทอง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

วิธีการและแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ตามมาตรการและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนหัว เรื่อง ปัญหาการเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวซ้ำซ้อน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ระบบข้อมูลรายบุคคลมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ถูกต้องและสำหรับข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน และบุคลากร โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบในระดับพื้นที่

ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงเป็นการตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ในแต่ละปีการศึกษา ที่มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล กล่าวคือ การที่ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏอยู่ในหลายสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ซึ่งนักเรียนคนเดียวกันควรมีชื่อเข้าเรียนในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว ไม่ควรมีชื่อเข้าเรียนในหลายสถานศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าเรียนในบางระดับหรือประเภทการศึกษา อาจจะมีนักเรียนคนเดียวกันเข้าเรียนในสถานศึกษาหลายแห่งได้ เช่น ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษา แต่ละระดับ และประเภทการศึกษา

ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ให้ระบุผลการตรวจสอบไว้ที่หัวข้อ (พิวต์) ผลการตรวจสอบ โดยเลือกรหัสตามผลการตรวจสอบที่กำหนดดังนี้

- รหัส ๑๐๐ หมายถึง พบเรียนปกติ
- รหัส ๒๐๑ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว
- รหัส ๒๐๒ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา
- รหัส ๒๐๓ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากย้าย/ออก
- รหัส ๒๐๔ หมายถึง ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต
- รหัส ๒๐๕ หมายถึง อื่น ๆ โปรดระบุ

หมายเหตุ : ๑. ระบุเหตุผลการตรวจสอบ ในช่อง “ผลการตรวจสอบ” โดยให้คลิกที่เครื่องหมาย ▼ จะปรากฏรหัสต่าง ๆ ข้างต้น (ให้เลือก โดยไม่ต้องพิมพ์)

๒. ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไฟล์ Excel (นอกจากระบุผลการตรวจสอบในช่อง “ผลการตรวจสอบ” เท่านั้น)



<https://shorturl.asia/tcxF>

รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร (อปท.) ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓